

NGÀNH THỐNG KÊ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2005

TS. Lê Mạnh Hùng
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Ngành Thống kê triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2005 với những kết quả phát triển rất có ý nghĩa trong năm 2004 trên tất cả các lĩnh vực:

1. Công tác bảo đảm và phổ biến thông tin được duy trì và đẩy mạnh. Toàn ngành đã tập trung phục vụ tốt công tác xây dựng kế hoạch, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Chính phủ, của các Bộ, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thông qua việc thực hiện đều đặn các báo cáo hàng tháng, quý, năm, niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. Công tác phổ biến thông tin tiếp tục được tăng cường, mở rộng và phục vụ rộng rãi hơn các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước. Hình thức phổ biến thông tin được cải tiến, ngoài các ấn phẩm được phát hành theo truyền thống, các sản phẩm điện tử được mở rộng.

2. Kế hoạch điều tra thống kê được triển khai, tạo nguồn số liệu quan trọng để biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế- xã hội. Các cuộc điều tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch, tiếp tục được sắp xếp, cải tiến về nội dung, phương pháp điều tra, góp phần quan trọng vào việc cung cấp thông tin hàng tháng, quý, năm và biên soạn các sản phẩm thống kê. Các cuộc điều tra mới đã được nghiên cứu, thí điểm và triển khai thực hiện, góp phần mở rộng các lĩnh vực thống kê mới hoặc bổ sung nguồn số liệu tính các chỉ tiêu thống kê tổng hợp. Một số cuộc điều tra đột xuất

được thực hiện phục vụ các yêu cầu thông tin khác nhau như: điều tra đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội của dịch cúm gia cầm tại 3 tỉnh: Hà Tây, Thừa Thiên - Huế và Tiền Giang, điều tra công nghệ thông tin và truyền thông năm 2004.

3. Các lĩnh vực công tác pháp chế, phương pháp chế độ, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học được triển khai đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển công tác của ngành. Ngay từ đầu năm, các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục Luật Thống kê đã được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và bước đầu đã mang lại những tác dụng, hiệu quả đáng khích lệ trong hoạt động thống kê.

Công tác phương pháp chế độ được tập trung vào một số trọng tâm trước mắt như: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, xây dựng, hoàn thiện và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành danh mục các đơn vị hành chính, bảng phân loại giáo dục đào tạo. Các bảng danh mục khác như hệ thống ngành kinh tế quốc dân, danh mục nghề nghiệp, bảng phân loại sản phẩm đã được triển khai nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2005. Thực hiện Luật Thống kê, bước đầu Tổng cục đã thực hiện chức năng thẩm định một số cuộc điều tra và chế độ báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thống kê được quan tâm và đạt một số kết quả đáng khích lệ với việc củng cố tổ chức công nghệ thông tin trong ngành, tăng cường một bước hạ tầng cơ sở thông tin, kết nối trang Web Thống kê với internet, đẩy mạnh việc tin học hoá một số lĩnh vực công tác và xây dựng một số cơ sở dữ liệu quan trọng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học bước đầu có những chuyển biến tích cực, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã phục vụ trực tiếp các hoạt động trọng tâm của ngành, góp phần giải quyết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác thống kê. Các ấn phẩm thông tin và chuyên san khoa học định kỳ được phát hành với nội dung đa dạng, phong phú. Trong năm 2004, ngoài việc biên soạn và phát hành các số Thông tin Khoa học thống kê định kỳ và chuyên san, Tổng cục đã phát hành đĩa CD tập hợp toàn bộ các bài viết trong các số Thông tin Khoa học thống kê từ năm 1995 đến 2003. Cuốn Một số thuật ngữ thống kê thông dụng với 164 thuật ngữ được tập trung biên soạn dứt điểm và đã phát hành, tạo điều kiện cho người sử dụng hiểu thống nhất nội dung, phương pháp tính các con số thống kê.

4. Hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế của ngành Thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới và các tổ chức quốc tế. Trong năm 2004, Tổng cục đã duy trì và phát triển hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, tham gia các hoạt động của ASEAN, ESCAP, Thống kê Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới; tích cực tham gia và thực hiện đúng tiến độ việc triển khai chương trình so sánh quốc tế do ADB điều phối; duy trì tốt

vai trò điều phối Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS). Lần đầu tiên, Thống kê Việt Nam được bầu làm thành viên Ban điều hành Viện Thống kê UNESCO. Tổng cục Thống kê đã đón nhiều đoàn đại biểu thống kê các nước như Trung Quốc, Hàn quốc, Lào,... sang thăm, làm việc và học tập tại Việt Nam. Công tác thống kê nước ngoài với nhiệm vụ trọng tâm là biên soạn số liệu thống kê quốc tế được duy trì, vừa phục vụ cho hoạt động phổ biến số liệu của ngành, vừa đáp ứng các yêu cầu của các cấp Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

5. Tổ chức - cán bộ - đào tạo là những trọng tâm công tác được đẩy mạnh trong năm 2004. Thực hiện Nghị định 101 của Chính phủ, tổ chức của ngành đã được sắp xếp lại một bước căn bản, phù hợp thực tế và với quan điểm thực sự đổi mới nhằm mục tiêu gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được đẩy mạnh một bước và đi dần vào nề nếp, đúng qui chế, qui trình, đội ngũ lãnh đạo các cấp được bổ sung, kiện toàn. Công tác thi tuyển công chức năm 2004 ở cơ quan Tổng cục và khối địa phương được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của ngành. Việc giải quyết chính sách cán bộ như nâng bậc, chuyển ngạch, hưu trí, nghỉ chế độ, bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ nhìn chung được duy trì tốt trên cơ sở bám sát nguyên tắc và giải quyết có lý, có tình nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức trong ngành.

6. Công tác thanh tra đã góp phần nâng cao chất lượng thống kê và đảm bảo thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà nước và của ngành. Thanh tra toàn ngành đã thực hiện vượt mức kế hoạch thanh tra năm 2004 với trọng tâm tập trung

vào công tác kiểm tra, thanh tra một số nghiệp vụ thống kê, góp phần nâng cao tính trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời của số liệu thống kê. Bên cạnh thanh tra nghiệp vụ, còn thực hiện nhiều cuộc kiểm tra quản lý đầu tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại các đơn vị.

Tóm lại, mặc dù năm 2004 có nhiều khó khăn, nhiệm vụ nặng nề đáp ứng được yêu cầu về thông tin thống kê của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của xã hội ngày càng cao về số lượng và chất lượng. Luật Thống kê có hiệu lực từ đầu năm đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ một khối lượng to lớn về công tác phương pháp chế độ và xây dựng văn bản dưới Luật. Hệ thống tổ chức đang tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, đội ngũ cán bộ còn bất cập. Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về công nghệ thông tin ở cấp địa phương còn hạn chế. Song, cán bộ, công chức toàn ngành Thống kê đã đoàn kết xung quanh Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nội bộ ngày càng ổn định, cán bộ, công chức phấn khởi, nhiệt tình công tác, thông tin thống kê được các cấp Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đối tượng sử dụng khác tin dùng, vị thế Thống kê Việt Nam ngày càng được củng cố trong cộng đồng thống kê quốc tế và các tổ chức nước ngoài. Đó là những thành tựu đáng ghi nhận và đáng tự hào qua một năm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức ngành Thống kê.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được năm 2004, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và sự chỉ đạo của

Chính phủ, trong năm 2005 toàn ngành Thống kê cần tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện công tác bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Chuẩn bị và thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tập trung nâng cao một bước chất lượng các sản phẩm thống kê chủ yếu, hoàn thành đúng hạn báo cáo chính thức năm 2004 và phát hành các ấn phẩm thống kê, đổi mới công tác phổ biến thông tin. Tiếp tục rà soát nhằm cải tiến, sắp xếp và tổ chức tốt các cuộc điều tra. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc tổ chức các cuộc điều tra thống kê ở các cấp.

2. Triển khai và thi hành Luật Thống kê, Nghị định 40/2004/NĐ - CP và công tác xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực thống kê. Đẩy mạnh hoạt động phổ biến và thi hành Luật thống kê với trọng tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê.

3. Tăng cường công tác phương pháp chế độ

- Hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Sau khi Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành, khẩn trương nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu, hình thức thu thập và phân công thu thập số liệu để đưa hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia vào thực hiện.

- Trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tập trung triển khai việc xây dựng

các chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Bộ, ngành. Chỉ đạo dứt điểm việc xây dựng Hệ thống ngành kinh tế quốc dân và Danh mục sản phẩm.

- Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chế độ báo cáo và điều tra của các chuyên ngành;

- Nghiên cứu xây dựng Qui chế về thẩm định chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê;

- Xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình điều tra thống kê quốc gia năm 2006.

4. Bám sát kết luận tại Hội nghị công nghệ thông tin năm 2004, đẩy mạnh một bước ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển các phần mềm chuyên dùng phục vụ tổng hợp báo cáo và xử lý điều tra thống kê của các chuyên ngành, trong đó quan tâm thích đáng đến các chuyên ngành còn chậm phát triển trong vấn đề này; đồng thời coi trọng ứng dụng tin học trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý điều hành, văn phòng, tài chính, kế toán. Ưu tiên tập trung nguồn lực thích đáng để trang bị cơ sở hạ tầng và đào tạo về công nghệ thông tin cho các cơ quan thống kê địa phương. Phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án 112 của Chính phủ và các ngành hữu quan hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Tổng cục Thống kê. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện, cập nhật, mở rộng các dịch vụ và các hình thức mới về phổ biến thông tin trên trang WEB Thống kê. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ có hiệu quả công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Tiếp tục cập nhật và vận hành cơ

sở dữ liệu doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng các cơ sở dữ liệu, trong đó, chú trọng phát triển các cơ sở dữ liệu vi mô của các cuộc điều tra. Tổ chức các lớp đào tạo về tin học ứng dụng cho cán bộ thống kê, tin học nâng cao cho cán bộ nòng cốt về công nghệ thông tin của các đơn vị.

5. Đẩy mạnh công tác quản lý và nghiên cứu khoa học trong toàn ngành. Triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê, đưa hoạt động khoa học thống kê tập trung hơn nữa vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành. Đổi mới qui trình quản lý khoa học theo tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ.

6. Mở rộng hợp tác quốc tế và thống kê nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; đồng thời tranh thủ tốt nhất sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực ngành Thống kê và nâng cao chất lượng số liệu thống kê. Thực hiện tốt việc cung cấp số liệu cho các tổ chức quốc tế như: cơ quan Thống kê LHQ, ESCAP, UNDP, FAO, UNICEF, WB, IMF, ADB,... Làm tốt vai trò cơ quan điều phối trong Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) của IMF. Tiếp tục mở rộng kết hợp hình thức hợp tác song phương và đa phương. Điều phối và quản lý có hiệu quả các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ. Đẩy mạnh một bước công tác thống kê nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu về thông tin thống kê quốc tế của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân trong nước.

7. Phấn đấu hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Thống kê Việt Nam, kịp thời phục vụ

(tiếp theo trang 15)

NGÀNH THỐNG KÊ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH... (tiếp theo trang 4)

kỷ niệm 60 năm thành lập ngành.

8. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức, cán bộ trong năm 2005 là đẩy mạnh một bước cải cách hành chính trong lĩnh vực thống kê theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Gắn cải cách hành chính với việc tiếp tục xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc, xây dựng chức danh cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thống kê ở các cấp để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay.

9. Quản lý tốt tài chính và đầu tư xây dựng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành cần

được quán triệt ở từng đơn vị và tới từng cán bộ, công chức, viên chức.

10. Công tác thanh tra cần được đẩy mạnh toàn diện trên các mặt thanh tra nghiệp vụ, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nhiệm vụ thanh tra khác.

Năm 2005, cán bộ công chức ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII, kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ba mươi năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn khác của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thống kê ■